



ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง รายชื่อผู้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี ๒๕๖๗ โดยได้กำหนดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ที่อาจว่างลง) ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ที่อาจว่างลง) ได้สิ้นสุดลงแล้ว และคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจตามข้อกำหนดระเบียบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยจัดเรียงตามลำดับอักษร จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.กิตติธนทัต เลอวงค์รัตน์
๒. พลตำรวจตรี นิเวศน์ อภาวศิน
๓. พลตำรวจตรี บัณฑิต ตุงคะเศรษฐี

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรายดังกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามกำหนดการที่แนบมาท้ายประกาศนี้ เพื่อสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจจะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเสนอแนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการแต่งตั้งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

โรงเรียนนายร้อยตำรวจขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์ กรณีที่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าโดยด่วน

อนึ่ง หากผู้สมัครประสงค์ขอทราบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี ๒๕๖๗ สามารถยื่นคำขอเพื่อขอทราบผลการตรวจสอบได้ ภายใน ๓ วัน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจโท 

(เสนิต สำราญสำรวจกิจ)

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

กำหนดการประชุมสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจัดให้ผู้สมัครมารายงานตัวด้วยตนเองและแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

• การแสดงวิสัยทัศน์

- ผู้แสดงวิสัยทัศน์เข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังขั้นตอนและรายละเอียดในการแสดงวิสัยทัศน์
- ผู้แสดงวิสัยทัศน์แนะนำตนเองและนำเสนอวิสัยทัศน์พร้อมแนวทางการบริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

(ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าห้องประชุมขณะแสดงวิสัยทัศน์ได้)

- เสร็จสิ้นการนำเสนอวิสัยทัศน์พร้อมแนวทางการบริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่อสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

หมายเหตุ : กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยด่วน

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่พันตำรวจเอกหญิง



(กิจนา สระทองคำ)

ผู้กำกับการสำนักสภาการศึกษาและส่งเสริมกิจการ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ